



ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตาม ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรวบรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เรียงลำดับจาก ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุด ตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ประกาศนี้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราที่ว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

๒. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกฯ ได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลนาจานจะรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรรัตน์ ทะนานคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้น
จากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

เลข ประจำตัว	ชื่อผู้สมัครสอบ	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน (๓๐๐ คะแนน)			รวม (๓๐๐)	คิดเป็น ร้อยละ	ได้ ลำดับ ที่
			ภาค ก. (๑๐๐)	ภาค ข. (๑๐๐)	ภาค ค. (๑๐๐)			
๐๑	ส.อ.ธนากร ดวงบุปผา	เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี	๖๕	๖๗	๘๗	๒๑๙	๗๓	๑

(ลงชื่อ)

(นายสุรัตน์ ทะนันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน